

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กองการเจ้าหน้าที่ สป.

มิติ: (ภายนอก/ภายใน)

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ชื่อระดับความสำเร็จในการพัฒนา/สร้างนวัตกรรมกระบวนการสำคัญตามภารกิจ การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ร้อยละ๑๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				๒๕๕๖	๒๕๕๗	๑	๒	๓	๔	๕		
๓.การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.มท. มีความเหมาะสมรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน	๑๐	-	-	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		
คำอธิบาย :	(ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน)											
	ระดับที่ ๑	ระดับที่ ๒	ระดับที่ ๓	ระดับที่ ๔	ระดับที่ ๕	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๕	
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วง : ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range :R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ : ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating :RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร											
เงื่อนไข :	๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจัดกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ๕ ประเด็น ดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานและระบบสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน (๒) การรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อนำเข้าในฐานข้อมูล (๓) การตรวจสอบสืบค้นรายชื่อผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งสามารถค้นหาจากชื่อ - นามสกุล ว่ามีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่/ตอนที่/ หน้าที่/วันเดือนปี หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศราชกิจจานุเบกษา /ขอพระราชทาน											

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ข้อมูลพื้นฐาน		เกณฑ์การให้คะแนน			หมายเหตุ	
				๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๑	๒		๓
	<p>(๔) การติดตั้งระบบฐานข้อมูล และสืบค้นข้อมูลดังกล่าว ในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (บริการประชาชน) และการติดตั้ง Banner ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. เพื่อให้หน่วยงาน/ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญกล้าหาญ (รายชื่อที่จะเสนอเคยได้รับพระราชทานเหรียญแล้วหรือไม่)</p> <p>(๕) บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ สามารถใช้งานจากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญกล้าหาญที่เกษียณแล้ว เพื่อประกอบเป็นเอกสาร ในขั้นตอนการรับเหรียญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบการเสนอขอพระราชทานเข้า/ซ้ำซ้อน</p>									
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		หน่วยวัด		ผลการดำเนินงานในอดีต			ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	<p>ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบการสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญกล้าหาญที่เกษียณแล้ว</p>		ระดับ		๒๕๕๖			๒๕๕๗		
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :	<p>๑. การใช้ระบบการสืบค้นข้อมูลเหรียญราชการชายแดนและเหรียญกล้าหาญที่เกษียณแล้วในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยและกองการเจ้าหน้าที่ สป.</p> <p>๒. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และความต้องการของผู้รับบริการ ณ เคาน์เตอร์ที่ให้บริการ กองการเจ้าหน้าที่ สป.</p>									
	<p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.</p> <p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอนุชาต ประทีปธีรานันต์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สป. นางสาวปณิสรา กาญจนะจิตรา พน.กลุ่มงานสวัสดิศีกการฯ กง.ส.ป.</p> <p>ผู้สนับสนุน : นายสุเขตต์ วรรณประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจตุพร เพชรน้ำใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน</p> <p>โทรศัพท์: ๐-๒๒๒๑-๐๕๖๕ (มท) ๕๐๓๘๒</p>									
หมายเหตุ :										